



UBU NEWS

ปีที่ 3 ฉบับที่ 54 ประจำวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2566



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตรจัดการประชุม วิชาการนานาชาติ The 4th Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ กับนักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวัสดุทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ 4 จ.อุบลราชธานี



หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถาบันอุดมศึกษาอีก 11 สถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงาน “มหกรรมทุนวัฒนธรรมพื้นใจเมืองภาคอีสาน: จากงานวิจัยสู่การพัฒนาพื้นที่” เพื่อรวบรวมศิลปะการแสดงทุนทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2566 ณ ถนนคนเดินเลียบบ้านน้ำมูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี



คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ซ จำกัด (มหาชน) บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ซ (2012) จำกัด บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จำกัด และบริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ซ จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 6314 A ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์



กองการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความเข้าใจและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 201 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566” ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักเรียนโครงการ วมว. ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์



คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ลุยไฟ - ลุยไฟ” เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ที่มุ่งเน้นด้านการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้และอนุภูมิภาคสุ่มน้ำโขง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบล